
sþ. 163. Fyrirspurn [151. mál]
til dómsmálaráðherra um afplánunarmál.

Frá Guðmundi Ágústssyni og Inga Birni Albertssyni.

1. Eru áform uppi um að koma á deildaskiptingu á Litla-Hrauni sem taki mið af
a. góðri hegðun,
b. eðli brots,
e. tímalengd refsivistar,
d. öðrum atriðum?

2. Hvað hefur verið gert í því á undanförnum árum að auka vinnuframlag fanga á
vinnuhælum? Er í undirbúningi átak í þá átt að koma á átta stunda vinnudegi fanga?

3. Er fyrirhugað að ráða bót á afplánunarmálum kvenfanga?
4. Eru gerðar á því reglubundnar athuganir hvort fíkniefni eru notuð í fangelsum hér á

landi? Ef svo er, hvað hafa þær athuganir leitt í ljós og hvað hyggst ráðherra fyrir í þeim
málum?


